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เฉลยข้อสอบ  PRE-ม.ต้น’67 
ชุดวิชา T432305 :  ภาษาอังกฤษ  (PRE-ม.ต้น ม.3) 

 
ตอนที่ 1 :  ไวยากรณ 
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด 
1. เฉลย 4) not to be late the following day 
   not to be late the following day = คุณครูบอกฉันไมใหมาสายในวันตอไป 
   เปนเรื่อง Indirect Speech เปนการถอดประโยคในเครื่องหมาย “     ” ออกมาเปนคําพูดของผูเลา 

(ไมใชคําพูดของผูพูดโดยตรง) ขอนี้เปนการถอดประโยคคําส่ังหาม (ประโยคในเครื่องหมายคําพูด “Don’t be 
late tomorrow.”) โดยเมื่อถอดประโยคแลว ประโยคหนา (ประโยคที่บอกวา ใครพูดกับใคร) แลวตองตามดวย
ตัวเชื่อม ซ่ึงประโยคในเครื่องหมายคําพูดเปนประโยคคําส่ังหาม ตองใช not to + v1 ไมผัน เปนตัวเชื่อม = not 
to be late และตองเปลี่ยนตัวบอกเวลา tomorrow เปน the following day 

 
2. เฉลย 1) mashed potato 
   เขาท้ังหลายรับประทานมันฝรั่งบดเปนอาหารกลางวัน 
   mashed potato = มันฝรั่งบด 
  2) soybean = ถ่ัวเหลือง 
  3) fish sauce = น้ําปลา 
  4) curry paste = เครื่องแกง 
 
3. เฉลย 2) was walking / shot 
   ฉันกําลังพาสุนัขเดินเลนเมื่อฉันไดยินเสียงปนลั่น 
   was walking / shot  
   เปนเรื่องของ 2 เหตุการณในอดีต โดยท่ีมีเหตุการณหนึ่งกําลังดําเนินอยู และมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิด

แทรก เหตุการณท่ีกําลังดําเนินอยูใหใช Past Continuous Tense (was, were + ving) และเหตุการณท่ีเกิด
แทรกใหใช Past Simple Tense (v2) สวนประโยคที่อยูหลังตัวเชื่อม “when” เปนเหตุการณแทรก โดยใช        
v2 = heard และหลัง heard + object + v3 หลัง object ตองใช v3 เพราะ object ทําอาการเองไมได (the 
gun) ยิงเองไมได ตองถูกกระทํา จึงใช v3 (shot) 

 
4. เฉลย 1) sometimes walks 
    จูดี้บางครั้งเดินไปทํางาน 
   เปนการใช Adverb of Frequency “sometimes” กับ Present Simple Tense (v1 -s, -es) ซ่ึง

ตองวางไวหนา verb แท ของประโยค (walks) และ sometimes = บางครั้ง บางคราว ตองเขียนติดกันและมี   
s เสมอ สวน verb แท “walk” ตองเติม s เพราะ subject ของประโยค Judy เปนเอกพจนบุรุษท่ี 3 sometime 
= Adverb = เวลาท่ีไมไดมีการถูกระบุไวอยางชัดเจน, เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ไมแนนอน 

 
5. เฉลย 3) November 22, 1963 
   จอหน เอฟ เคนเนดี้ ถูกสังหารวันท่ี 22 เดือนพฤศจิกายน ป 1963 
   November 22, 1963 = 22 เดือนพฤศจิกายน ป 1963 
   เปนการใช Preposition “on” กับการบอกเวลาที่มีท้ังวันท่ี เดือน และปอยูรวมกัน 
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6. เฉลย 4) ours 
   พวกเรามีแซนดวิชหลายชิ้น คุณสามารถรับประทานชิ้นหนึ่งของพวกเราได 
   ours = พวกเรา 
   เปนการใช Possessive Pronoun คําแสดงความเปนเจาของของ We = ours หามมีคํานามตามหลัง 
 
7. เฉลย 2) push 
   คุณจําเปนตองกดปุมเพ่ือเรียกลิฟต 
   push = กด 
  1) pull = ดึง 
  3) punch = ตอย 
  4) pick = เก็บ 
 
8. เฉลย 2) wealthy 
   คุณไลทเปนบุคคลท่ีร่ํารวยมาก 
   wealthy = ร่ํารวย 
   เปนการใช extremely ซ่ึงเปน Adverb ขยาย Adjective “wealthy” 
 
9. เฉลย 4) comes 
   ดูซิๆ มีต๊ักแตนตัวหนึ่งอยูบนก่ิงไมใหญก่ิงนั้น 
   เปนการใช Present Simple Tense (v1 -s, -es) กับประโยคที่ขึ้นตนดวย “Here” หรือ “There” 

โดยมีความหมายวา เหตุการณนั้นกําลังเกิด (Present Continuous Tense) ซ่ึงในขอนี้ประโยคหนาเปนประโยค
คําส่ัง (ขึ้นตนดวย v1 ไมผัน = Look!) ซ่ึงเปนการส่ังในปจจุบัน และประโยคที่ตามหลังประโยคคําส่ังตองเปน 
Present Continuous Tense แตประโยคหลังประโยคคําส่ังในขอนี้ขึ้นตนดวย There จึงตองใชสูตรวา 

   Here 
   There  
   แตถา Subject เปน Pronoun ตองใชสูตร 
   Here 
   There 
 
10. เฉลย 3) was burnt 
   โบสถถูกเผาไหมพังลงมายังพ้ืนดินในป 1893 
   was burnt = เผาไหม 
   เปนการใช Passive Voice (verb to be + v3) มีความหมายวา subject (The church) ทําอาการ

เองไมได ตองถูกกระทํา โบสถเผาเองไมไดแตถูกเผา และเหตุการณนี้เกิดในป 1893 ซ่ึงผานมาแลว ตองใช Past 
Simple Tense (v2) ดังนั้น verb to be ตองเปน v2 = was คําตอบ คือ was burnt 

 
11. เฉลย 2) can 
   เขาผูหญิงสามารถแสดงมายากลได ฟลิปก็สามารถทําไดเชนกัน 
   can = สามารถ 
   เปนการใชสูตร So + verb ชวย + subject ในการแสดงความเห็นคลอยตามประโยคบอกเลาท่ีกลาว

มาแลว 
 
 
 

+ v1 -s, -es + Subject ท่ีเปนคํานาม (a grasshopper)

+ Subject Pronoun + v1 -s, -es
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12. เฉลย 3) your 
   พวกเราจะไปคายของโรงเรียน โปรดอยาลืมขออนุญาตผูปกครองของคุณดวย 
   your = ของคุณ 
   เปนการใช Possessive Adjective คําแสดงความเปนเจาของ ซ่ึงตองตามดวยคํานาม ประโยคที่ 2 

ขึ้นตนดวย Please + v1 ไมผัน (ไมมี subject) เปนประโยคขอรองเหมือนประโยคคําส่ัง ซ่ึงละ subject “you = 
บุรุษท่ี 2 ผูฟง หรือผูรับคําส่ัง” ดังนั้นคําแสดงความเปนเจาของของ you คือ your 

  1) his = ของเขาผูชาย 
  2) her = ของเขาผูหญิง 
  4) their = ของเขาท้ังหลาย 
 
13. เฉลย 2) place 
   คุณพรอมท่ีจะสั่งของหวานตอนนี้ไหม 
   place = ส่ังซ้ือ 
   เปนการใช place เปน verb กับคําวา “order” ท่ีใชเปนคํานาม ในความหมายวา ส่ังซ้ือ (อาหาร) 
 
14. เฉลย 4) don’t they 
   คุณผูชายหลายคนตองคุยเก่ียวกับมัน ไมตองหรือ 
   don’t they = ไมตองหรือ 
   เปนเรื่องของ Question Tag โดยท่ีสวนหนาเปนประโยคบอกเลา สวนหลังจึงตองเปนคําถามปฏิเสธ 

ซ่ึงตองประกอบดวย verb ชวย ยอรวมกับ not + subject pronoun ขอนี้ verb ในประโยคหนา คือ have และ
ตามดวย to talk ซ่ึงมีความหมายวา ตอง (have + to + v1 ไมผัน) ชวยตัวเองไมไดในประโยคคําถาม จึงตองใช 
verb to do มาชวย และ subject pronoun ของ men คือ they คาํตอบที่ถูกตอง คือ don’t they 

 
15. เฉลย 2) off 
   คุณจําเปนตองปดเครื่องยนตกอนท่ีพวกเราสามารถเริ่มซอมแซมมันได 
   off = ปด (เครื่องยนต) 
  1) down = ปดทําการ 
  3) up = หยุดพูด 
  4) out = ปดประตู ไมยอมใหเขามา 
 
16. เฉลย 2) school 
   ดูซิๆ ฝูงโลมาฝูงหนึ่งกําลังกระโดดรอบๆ เรือ 
   school = ฝูงโลมา 
   เปนการใชคําวา “school” เปนคํานามในความหมายวา “ฝูง” (ใชกับฝูงปลา) 
  1) pack = หีบ, หอ 
  3) gang = กลุมคน, หมู, หนวย 
  4) kettle = กาตมน้ํา 
 
17. เฉลย 4) briefly 
   ไดโปรดใหฉันแนะนําตัวเองอยางสั้นๆ สัก 2-3 วินาที 
   briefly = อยางส้ันๆ 
   เปนการใช Adverb (briefly) มาขยาย verb “introduce” = แนะนําอยางส้ันๆ 
  1) lengthy = ท่ียาวเกินไป เปน Adjective 
  2) wordy = ใชคํามากเกินไป เปน Adjective 
  3) vaguely = คลุมเครือ เปน Adverb 
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18. เฉลย 4) are planning / any 
   พวกเรากําลังวางแผนการเดินทางทองเท่ียววันหยุดของเรา คุณมีความคิดเห็นบางไหม 
   are planning = กําลังวางแผน / any = บาง 
   เปนการใช Present Continuous Tense (verb to be + ving) กับเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้นใน

ขณะท่ีพูดในปจจุบัน เพราะประโยคที่ 2 เปนประโยคคําถามท่ีขึ้นตนดวย v1 + subject + verb แทชองท่ี 1 ไมผัน 
ซ่ึงเปน Present Simple Tense (v1 -s, -es) และหนาคํานาม “idea” ตองใชคําวา “any = บาง” มานําหนา 
เพราะเปนประโยคคําถาม 

 
19. เฉลย 2) otherwise 
   ไดโปรดใหหนังสือคืนกับฉัน มิฉะนั้นแลวฉันจะบอกคุณแม 
   otherwise = มิฉะนั้นแลว 
   เปนการใชตัวเชื่อมประโยค otherwise โดยประโยคที่ตามหลัง otherwise ตองเปน Future Simple 

Tense (will, shall + v1 ไมผัน) 
  1) unless = ถาไม 
  3) therefore = ดังนั้น 
  4) although = ถึงแมวา 
 
20. เฉลย 4) They have studied Chinese for five years now. 
   They have studied Chinese for five years now. = เขาท้ังหลายไดเรียนภาษาจีนเปนเวลา 5 ป

แลวจนถึงบัดนี้ 
   ขอใดไมถูกตอง 
  1) Did Anne wait for you for two hours a fortnight ago? = แอนไดคอยคุณเปนเวลา 2 ชั่วโมง

เมื่อ 2 สัปดาหท่ีผานมาใชไหม 
   ขอนี้ถูกตอง เพราะตัวบอกเวลา “a fortnight ago” เปนตัวบอกเวลาของ Past Simple Tense (v2) 

จึงใช Did ซ่ึงเปน v2 ของ do มาชวยในประโยคคําถาม โดยวางไวหนา Subject (Ann) และหลัง Subject ตาม
ดวย v1 ไมผัน (wait) 

  2) By 2027 Sarawut will have been going to this school for seven years. = เมื่อถึงป 2027 
ศราวุธจะไดไปเรียนท่ีโรงเรียนนี้ครบ 7 ป 

   ขอนี้ถูกตอง เพราะเปนการใช Future Perfect Continuous Tense (will + have + been + ving) 
กับเหตุการณท่ีเมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต (เมื่อถึงป 2027) จะมีเหตุการณอยางหนึ่งเสร็จสมบูรณ และมีตัวกําหนด
เวลา “for seven years” 

  3) George has drunk four cups of coffee since he sat here. = จอรชไดดื่มกาแฟ 4 ถวยแลว
ต้ังแตท่ีเขาไดนั่งอยูท่ีนี่ 

   ขอนี้ถูกตอง เพราะเปนการใช Present Perfect Tense (have, has + v3) และมีตัวบอกเวลา 
“since” ท่ีใชกับเหตุการณท่ีเกิดต้ังแตอดีตมาถึงปจจุบัน และประโยคที่อยูหลัง since ตองเปนเหตุการณท่ีเกิด
และจบลงแลวในอดีต (v2) 

  4) ไมถูกตอง เพราะตัวบอกเวลา “for five years now” เปนตัวบอกเวลาของ Present Perfect 
Continuous Tense (have, has + been + ving) คือ เรียนต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันขณะนี้ 
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21. เฉลย 1) are conducting 
   อยาลืมนําถุงมือสําหรับใชในหองปฏิบัติการมาพรุงนี้นะ พวกเราจะทําการทดลอง 
   are conducting = จะทํา 
   เปนการใช Present Continuous Tense (verb to be + ving) กับเหตุการณท่ีจะเกิดในอนาคต   

อันใกล โดยมีความหมายวา เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นอยางแนนอน เพราะมีการวางแผน เตรียมงานไวแลว แตตอง
มีตัวบอกเวลาอนาคตอันใกลกํากับเวลา เพ่ือปองกันการเขาใจผิดวาเหตุการณนั้นกําลังดําเนินอยูในขณะที่พูดใน
ปจจุบัน 

 
22. เฉลย 2) lay 
   ไกตัวนั้นออกไขฟองนี้ใชไหม 
   lay = วางไข, ออกไข 
   เปนการใช Verb to lay ซ่ึงมีความหมาย = ออกไข (lay - laid - laid = ออกไข) 
  1) lie = นอนลง 
  3) make = ทํา 
  4) raise = ยกขึ้น 
 
23. เฉลย 4) Does she have to take care of her dog? 
   Does she have to take care of her dog? = เธอตองดูแลสุนัขของเธอใชไหม 
   ขอใดถูกตอง 
  1) ผิด เพราะ are used to ตองตามดวย ving มีความหมายวา เคยชินกับ ท่ีถูกตองเปน Are they 

used to living there? = เขาท้ังหลายคุนเคยกับการอยูท่ีนั่นใชไหม 
  2) ผิด เพราะขอนี้ใช Present Perfect Tense (have, has + v3) เมือ่เปนประโยคคําถาม ใหนํา Has 

มาไวหนา subject “the pilot” และหลัง subject ตองเปน v3 แต “wrote” เปน v2 ตองเปลี่ยนเปน v3 = 
written 

  3) ผิด เพราะวาง “never” ซ่ึงเปน Adverb of Frequency ผิดท่ี ท่ีถูกตองวางไวหนา verb แท คือ 
been ท่ีถูกตองเปน I have never been to Spain. = ฉันไมเคยไปสเปน 

  4) ถูกตอง เพราะ verb แทในประโยค have ตามดวย to + v1 ไมผนั ซ่ึงมีความหมายวา “ตอง” ชวย
ตัวเองไมไดในประโยคคําถาม จึงตองใช verb to do มาชวยต้ังคําถาม โดยตองใช Does เพราะ subject “she” 
เปนเอกพจนบุรุษท่ี 3 และเมื่อใช Does มาชวยแลว verb แท ท่ีอยูหลัง subject ตองเปน v1 ไมผัน (have) 

   
สําหรับขอ 24-34 หาที่ผิด 
เลือกคําหรือวลีทีข่ีดเสนใตซ่ึงไมเหมาะสมกับรูปแบบการเขยีนภาษาอังกฤษ 
24. เฉลย 4) has 
   has = มี 
   has ผิด ตองแกเปน have 
   ประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับมลพิษ 
   เปนการใช verb ใหตรงกับ subject ของประโยค เพราะ subject ของประโยค คือ Most 

industrial countries เปนพหูพจน verb ในตัวเลือก 4) ตองเปน have 
  1) และ 2) ถูก เพราะเปน adjective ขยายคําถาม countries 
  3) ถูก เพราะคํานาม countries เปนนามนับได เมื่อมี most = สวนใหญ นําหนา หมายถึง มีมากกวา    

1 นาม “country” จึงตองเปนพหูพจน โดยเปลี่ยน y เปน i เพราะหนา y ไมมีสระ แลวเติม es 
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25. เฉลย 2) terrible 
   terrible = มาก 
   terrible ผิด ตองแกเปน terribly 
   บางครั้งหมอกลงหนามาก จนผูคนไมสามารถออกไปขางนอกได 
   เปนการใช adverb ขยาย adjective โดยท่ีตัวเลือก 3) foggy เปน adjective ตัวท่ีจะขยาย 

adjective ไดตองเปน adverb ดังนั้นตัวเลือก 2) ผิด เพราะ terrible เปน adjective ตองเปลี่ยนเปน adverb 
คือ terribly 

  1) ถูก เพราะเปนการใช so + adjective + that + clause มีความหมายวา ...มากเกินไปที่จะ 
  4) ถูก เพราะหลัง verb ชวย “can” ตองเปน verb ชอง 1 ไมผัน 
 
26. เฉลย 2) ask 
   ask = ถาม 
   ask ผิด ตองแกเปน asked (v3) 
   พยานถูกขอรองใหพูดความจริงในศาล 
   เปนการใช Passive Voice (verb to be + v3) มีความหมายวา subject ถูกกระทํา ดังนั้นตัวเลือก 

2) ผิด เพราะตองเปน v3 จึงตองเปลี่ยนเปน asked ตามหลัง verb to be “was” ในตัวเลือก 1) 
  3) ถูก เพราะหลัง asked ตองเปน to + v1 ไมผัน 
  4) ถูก เพราะตองใช the นําหนาคํานาม “truth” เสมอ 
 
27. เฉลย 4) rescued 
   rescued = ชวยเหลือ 
   rescued ผิด ตองแกเปน was rescued 
   เด็กผูหญิงตกลงไปในน้ํา โชคดีเธอไดรับการชวยเหลือ 
   เปนเรื่องของการใช Passive Voice (verb to be + v3) เพราะความหมายของประโยคตองเปน 

Passive Voice คือ เธอไดรับการชวยเหลือ = was rescued 
  1) และ 2) ถูก เพราะ fell into = ตกลงไป 
  3) ถูก เพราะ fortunately เปน adverb มาขยาย verb แท “rescued” 
 
28. เฉลย 1) How 
   How ผิด ตองแกเปน What 
   ชางเปนภาพที่มหัศจรรยอะไรเชนนี้ มันสวยจริงๆ 
   เปนการใชประโยคอุทาน โดยมีสูตรวา What + a, am + adjective + noun! 
  2) ถูก เพราะใช a นําหนาคํานาม “sight” ในตัวเลือก 4) ซ่ึงเปนนามนับไดเอกพจน จึงตองมี a นําหนา 
  3) ถูก เพราะหนาคํานามตองมี adjective นําหนา (ตามสูตร) 
 
29. เฉลย 4) check 
   check ผิด ตองแกเปน checked (v3) 
   หลังของเขาไดทําใหเขาเจ็บเปนเวลาหลายชั่วโมง กอนท่ีเขาไดใหหลังของเขาไดรับการตรวจ 
  1) ถูก เพราะเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกอน จึงใช Past Perfect Tense (had + v3 = had hurt) 
  2) ถูก เพราะใช for นําหนาระยะเวลา = hours 
  3) ถูก เพราะ before เปนตัวเชื่อมประโยคและตามหลังดวยเหตุการณท่ีเกิดทีหลัง ซ่ึงตองใช Past 

Simple Tense (v2 = had) 
  4) ผิด เพราะ object ของ verb “had” เปน it หมายถึง his back ซ่ึงทําอาการตรวจเองไมไดจึงตองแก

เปน v3 = checked ตามสูตรวา Subject + have + something (object) + done (v3) = ใหบางส่ิงบางอยาง
ถูกกระทํา 
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30. เฉลย 4) among 
   among ผิด ตองแกเปน between = ระหวาง 
   ฉันไดซ้ือหนังสือมา 2 เลม คุณสามารถเลือกระหวาง 2 เลมนี้ได 
  1) ถูก เพราะใช Present Perfect Tense (have + v3) กับเหตุการณท่ีเกิดต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน และ

ผลของการทํานั้นยังอยูในปจจุบัน 
  2) ถูก เพราะใช v1 ไมผัน ตามหลัง verb ชวย “can” 
  3) ถูก เพราะเปนการใช Possessive Adjective “your” สอดคลองกับ Subject “you” และหลัง your 

ตองตามดวยคํานาม คือ choice 
  4) ผิด เพราะ among มีความหมายวา “ทามกลาง” มากกวา 2 ขึ้นไป แตขอนี้หมายถึง หนังสือท่ีฉันซ้ือ 

2 เลม ดังนั้นตองใชคําวา “between” = ระหวาง 2 คน 2 ส่ิง 
 
31. เฉลย 2) to do 
   to do ผิด ตองแกเปน to have 
   เขาผูชายไดไปโรงพยาบาลเพื่อรับการผาตัดท่ีทอง 
  1) ถูก เพราะใช hospital โดยไมมี the นําหนา โดยมีความหมายวา ไปในฐานะคนไขเขาไปรับการรักษา 

เพราะถามี the นําหนา hospital จะมีความหมายวา ไปเย่ียมใครที่โรงพยาบาล 
  2) ผิด เพราะถาใช to do กับ operation มีความหมายวา ไปทําการผาตัด ซ่ึง subject ตองเปนคุณหมอ 

แตขอนี้ subject “He” ไมใชคุณหมอ จึงตองมีความหมายวา He เขาไปรับการผาตัดท่ีโรงพยาบาล ไปในฐานะ
คนไข จึงตองเปลี่ยน to do เปน to have 

  3) ถูก เพราะใช operation ซ่ึงเปนคํานามตามหลัง article “an” 
  4) ถูก เพราะรับการผาตัดท่ีสวนใดตองใช preposition “on” 
 
32. เฉลย 3) will be painting 
   will be painting ผิด ตองแกเปน will have painted 
   เมื่อถึงส้ินสัปดาหนี้ ฉันจะไดทาสีรั้วบานของเราเสร็จ 
  1) ถูก เพราะใช By นําหนาชวงเวลาในอนาคต โดยมีความหมายวา เมื่อถึงเวลานั้น 
  2) ถูก เพราะใช the นําหนาคํานาม “week” เปนการเจาะจงวา สัปดาหนี้ 
  3) ผิด เพราะตองใช Future Perfect Tense (will, shall + have + v3) เพราะมีตัวบอกเวลา “By the 

end of the week” = เมื่อถึงส้ินสัปดาหนี้ ซ่ึงตัวบอกเวลาที่ขึ้นตนดวย By เปนตัวบอกเวลาของ Future Perfect 
Tense กับเหตุการณท่ีเมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต จะมีเหตุการณหนึ่งเสร็จสมบูรณลง 

  4) ถูก เพราะใช fence เปนคํานามตามหลัง possessive adjective “our” 
 
33. เฉลย 3) who 
   who ผิด ตองแกเปน which 
   ฉันเพ่ิงจะเขาเปนสมาชิกของชมรมการอาน ซ่ึงมีการพบปะกันสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  1) ถูก เพราะใช just = เพ่ิงจะ ซ่ึงเปนตัวบอกเวลาของ Present Perfect Tense (have, has + v3) 

และวางไวระหวาง have กับ v3 
  2) ถูก เพราะใช become ซ่ึงเปน v3 เปน verb แทของ Present Perfect Tense โดยมี have เปน 

verb ชวย ขางหนา 
  3) ผิด เพราะ Relative Pronoun “who” ตองใชเมื่อคํานามขางหนาเปนคน แตขอนี้คํานามขางหนา 

Relative Pronoun เปนส่ิงของ “the reading club” จึงตองเปล่ียน who เปน which 
  4) ถูก เพราะ Subject ของ Relative Clause “which” ซ่ึงหมายถึง the reading club เปนเอกพจน

บุรุษท่ี 3 ตองใช v1 เติม s = meets 
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34. เฉลย 4) bending 
   bending ผิด ตองแกเปน to bend 
   ถาเราไมมีขอตอท่ีหัวเขาของเรา เราจะไมสามารถงอขาของเราได 
  1) ถูก เพราะเปนการใช If เปนตัวเชื่อมประโยคเง่ือนไข 
  2) ถูก เพราะเปนการใช v2 กับการใช Conditional Sentence (If-Clause) ประเภทที่ 2 คือ If + 

subject + v2, subject + would + v1 ไมผัน เปนการสมมุติเง่ือนไขท่ียังไมเกิด และมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก
หรือเปนไปไมไดเลย เพราะเปนเรื่องเพอฝน ขอนี้ประโยคหลัง If เปนปฏิเสธ จึงใช did (v2) มาชวยและตามดวย 
verb แท เปน v1 ไมผัน = have 

  3) ถูก เพราะประโยคหลักของ If-Clause ประเภทที่ 2 ตองเปน would + v1 ไมผัน = would not be 
  4) ผิด เพราะ be able ตองตามดวย to + v1 ไมผัน มีความหมายวา “สามารถ” จึงตองแก bending 

เปน to bend 
 
ตอนที่ 2 :  บทสนทนา  
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด  
จิระและเทพเพิ่งจะชมภาพยนตรเสร็จ 
จิระ : คุณคิดอยางไรกับภาพยนตรเรื่องนี้ 
เทพ : มันตลกดีนะ ผมไมสามารถหยุดขําไดเลย 
จิระ : ผมก็เชนกัน ผมดีใจท่ีเราไดมาชมเรื่องนี้ เวลาเทาไรแลวครับ 
เทพ : เกือบ 10 นาฬิกาแลว 
จิระ : คุณหิวไหม 
เทพ : โอ ผมกําลังหิวเลย ผมสามารถกินมาไดท้ังตัว 
จิระ : พวกเราไปหาอะไรกินกันเถอะ มีภัตตาคารแหงหนึ่งอยูใกลท่ีนี่ 
เทพ : อาหารอรอยไหม 
จิระ : ก็อรอยดีนะ 
35. เฉลย 2) What did you think of the movie? 
   What did you think of the movie? = คุณคิดอยางไรกับภาพยนตรเรื่องนี้ 
   ขอนี้ตองใช Past Simple Tense (v2) ในการถาม เพราะเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลวในอดีต (เขาไดชม

ภาพยนตรแลว) จึงใช Did มาต้ังคําถาม 
  1) ผิด เพราะเปนการถามเก่ียวกับนักแสดงผูชาย ซ่ึงคําตอบเปนการตอบเกี่ยวกับภาพยนตร (It was 

funny.) 
  3) ผิด เพราะเปนคําถามท่ีขึ้นตนดวย verb ชวย ตองการคําตอบ “yes” หรือ “no” 
  4) ผิด เพราะเปนคําถามท่ีขึ้นตนดวย verb ชวย + not ตองการคําตอบ “yes” หรือ “no” 
 
36. เฉลย 1) couldn’t 
   couldn’t = ไมสามารถ 
   เปนการใช v2 = could + v1 ไมผัน กับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวในอดีต (ไมสามารถหยุดขําได   

ในขณะที่ชมภาพยนตร ซ่ึงเขาไดชมไปแลว) จึงใช v2 ของ can 
  2) won’t = จะไม ตองใชกับเหตุการณอนาคต 
  3) don’t = ไม ตองใชกับเหตุการณปจจุบัน 
  4) shouldn’t = ควรจะไม ตองใชกับเหตุการณปจจุบัน 
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37. เฉลย 4) saw 
   saw = ไดชมภาพยนตร 
   เปนการใช v2 (saw) กับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวในอดีต (ชมภาพยนตรไปแลว) 
  1) can see = สามารถชม ตองใชกับเหตุการณปจจุบัน 
  2) have seen = ไดชมแลว ตองใชกับเหตุการณท่ีเกิดในอดีตและตอเนื่องมาถึงปจจุบัน (Present 

Perfect Tense = have, has + v3) แตการชมภาพยนตรจบลงแลว 
  3) see = ชม ตองใชกับเหตุการณปจจุบัน 
 
38. เฉลย 3) Let’s get something to eat. 
   Let’s get something to eat. = พวกเราไปหาอะไรกินกันเถอะ 
   เปนการใช Let’s + v1 ไมผัน ในการชักชวน 
  1) Why not have a drink? = ทําไมไมหาอะไรดื่ม ผิด เพราะพวกเขาหิวไมไดกระหายน้ํา 
  2) Let’s find a restaurant. = พวกเราไปหาภัตตาคารกันเถอะ ผิด เพราะประโยคหลังบอกมีภัตตาคาร

อยูแถวนั้นแลว 
  4) How about eating there? = ไปทานกันท่ีโนนไหม ผิด เพราะยังไมทราบที่ไหน 
 
39. เฉลย 4) show sympathy 
   show sympathy = แสดงความเสียใจ 
   ฉันไมสามารถบอกคุณไดวา ฉันเสียใจมากแคไหน ผูพูดประโยคนี้อยากท่ีจะแสดงความเสียใจ 
  1) show apology = แสดงการขอโทษ 
  2) complain = บน 
  3) express surprise = แสดงความประหลาดใจ 
 
40. เฉลย 3) Parting 
   Parting = การจากลา 
   “ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ” สถานการณใดท่ีควรจะใชคําพูดนี้ 
  1) Job interviewing = การสัมภาษณงาน 
  2) Greeting = การทักทาย 
  4) Polite request = การขอรองอยางสุภาพ 
 
41. เฉลย 4) Would 
   คุณจะกรุณาชวยแกปญหานั้นใหฉันไดไหม 
   Would = จะ 
   เปนการใชประโยคคําถามในการขอรองอยางสุภาพใหใครทําอะไรใหโดยใชสูตร “Would you please 

+ v1 ไมผัน ...?” 
 
42. เฉลย 1) Shall we have / let’s 
   เอ : พวกเราทานไอศกรีมกันไหม 
   บี : ไดเลย ไปทานกันเถอะ 
   Shall we have = พวกเรา... / let’s = ไปกัน 
   เปนการใชประโยคคําถามในการเชิญชวน โดยใชสูตร “Shall we + v1 ไมผัน + ...?” และใชสูตร        

“Yes, let’s.” ในการตอบรับการเชิญชวน 
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43. เฉลย 2) What 
   เอ : พ่ีชายของเขาทําอาชีพอะไร 
   บี : เขาเปนสถาปนิก 
   What = อะไร 
   เปนการใช Question Word “What” กับคน ในการถามอาชีพ 
  1) Who = ใคร ใชถามชื่อหรือความสัมพันธของคนนั้นกับผูพูด 
  3) Which = คนไหน, ส่ิงไหน ใชถามเมื่อมีการใหเลือก 
  4) Whose = ของใคร ใชถามวาคนนัน้หรือส่ิงของนั้นๆ เปนของใคร 
 
ตอนที่ 3 :  อานเพ่ือความเขาใจ  
อานบทความอยางรอบคอบ และเลอืกคําตอบทีด่ีที่สุด  
บทความที่ 1  
ขนมปงแซนดวิช พิซซา และมันฝรั่งทอดแผน 
 
ขนมปงแซนดวิชเปนส่ิงท่ีหาไดท่ัวไปในหลายๆ ประเทศ ชื่อแปลกๆ นี้มีท่ีมาจากไหน  
ทานเอิรลแหงเมืองแซนดวิช (1718-1792) เปนชาวอังกฤษ เขาชอบเลนไพ คืนหนึ่งเขาเลนไพเปนเวลาหลายชั่วโมงและ 
หิวมาก อยางไรก็ตามเขาก็ไมตองการที่จะหยุดเลนไพ เขาไดขอใหคนทําเนื้อยางใสระหวางขนมปง 2 แผน (ผูคนปงเนื้อ
ในเตาอบหรือเตา) เขาไดทานอาหารขณะที่เลนไพ ผูคนจึงใหชื่ออาหารใหมชนิดนี้ตามชื่อของเขา 
 
พิซซาเปนอาหารนานาชาติอีกประเภทหนึ่ง คนทําขนมปงอาจจะคิดคนการทําพิซซาในเมืองเนเปล อิตาลี พิซซาเกิดขึ้น
เกือบจะในเวลาที่เกิดแซนดวิชชิ้นแรก คําวาพิซซาหมายถึง ขนมพาย ในภาษาอิตาลี ผูคนใชชื่อพิซซาพายเปนเวลานาน 
แตปจจุบันเรียกแค พิซซา 
 
มันฝรั่งทอดแผนมาจากเมืองซาราโตกา สปริง ในรัฐนิวยอรก ในป 1853 ชายคนหนึ่งท่ีโรงแรมในเมืองนั้นตองการทาน
มันฝรั่งทอด อยางไรก็ตาม เขาตองการมันฝรั่งทอดแบบบางมาก พอครัวจึงไดตัดมันฝรั่งเปนชิ้นบางมากแลวนําไปทอด
ในน้ํามัน แลวโรยเกลือลงไปบนมันฝรั่งทอดที่เปนแผนๆ ในไมชามันฝรั่งทอดแผนก็กลายเปนท่ีนิยมกันมาก ผูคนได
เรียกมันฝรั่งทอดแผนนี้วา ซาราโตกาชิป เปนเวลานาน 
44. เฉลย 1) Sandwiches were invented because of the laziness of man. 
   ขอใดถูกตอง 
   Sandwiches were invented because of the laziness of man. = ขนมปงแซนดวิชถูกคิดคน

ขึ้นเพราะความเกียจครานของคน 
  2) The Earl of Sandwich was from Italy. = เอิรลของเมืองแซนดวิชมาจากอิตาลี ผิด ตองมาจาก

อังกฤษ 
  3) Pizza is an English word. = พิซซาเปนคําภาษาอังกฤษ ผิด เปนคําภาษาอิตาลี 
  4) A cook in England invented the first potato chip. = พอครัวในอังกฤษคิดคนแผนมันฝรั่งชิ้นแรก 

ผิด ตองเปนพอครัวในสหรัฐอเมริกา 
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บทความที่ 2  
อานฉลากอยางระมัดระวัง และเลือกคําตอบที่ถูกตอง   
 ผูใหญ : 2 ชอนโตะ 
 เด็ก : ตามอายุ : 10-14 ป : 4 ชอนชา 
     6-10 ป : 2 ชอนชา 
     3-6 ป : 1 ชอนชา 
 ทานยาตามขนาดขางตน ซํ้าทุกครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ถาจําเปน ทานไดถึง 8 ครั้ง 
 ถาทานแลวอาการไมทุเลาภายใน 2 วัน ใหปรึกษาแพทย 
 เขยายาใหดีกอนใช   

45. เฉลย 1) Mix it. 
   ตามขอความบนฉลาก คุณจะทําอะไรกอนทานยานี้ 
   Mix it. = ผสมมัน (เขยากอน) 
  2) Heat it. = ทําใหรอน 
  3) Add water to it. = เติมน้ํา 
  4) See a doctor. = พบแพทย 
 
46. เฉลย 4) liquid 
   เปนไปไดอยางมาก ยาชนิดนี้คือของเหลว (เปนยาน้ํา) 
   liquid = ของเหลว (เปนยาน้ํา) 
  1) a pill = ยาเม็ด 
  2) an injection = ยาฉีด 
  3) a capsule = ยาแคปซูล 
 
47. เฉลย 4) Eight doses 
   ถาทานยาทุกครึ่งชั่วโมง ภายใน 4 ชั่วโมง จะทานยาทั้งหมด 8 doses  
   Eight doses = 8 doses 
   จํานวน (dose) ขนาดยาท่ีมากท่ีสุดท่ีผูใหญจะทานทุกครึ่งชั่วโมงภายใน 4 ชั่วโมง คือ 8 doses 
  1) Two doses = 2 doses 
  2) Four doses = 4 doses 
  3) Six doses = 6 doses 
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บทความที่ 3  
ดูแบบฟอรมน้ีอยางรอบคอบ และเลอืกคําตอบที่ดีที่สุด 
 

แบบฟอรมสมัครงาน  
 คําแนะนํา :  เขียนดวยตัวพิมพใหญ ตอบทุกคําถาม 
 ชื่อ (ใสนามสกุลกอน) ................................................................. วันเกิด (วันท่ี/เดือน/ป) ...................................................  
 ท่ีอยู ...............................................................................................................................................................  
 โทรศัพท .......................................................... สถานภาพ ............................................................................  
 ใบรับรองการศึกษา .......................................................... วันท่ี .....................................................................  
 ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับงานลาสุดกอน) 
 บุคคลอางอิง (อยางนอย 3 คน) 
 ลายเซ็น .................................................................... วันท่ี ............................................................................    

48. เฉลย 2) Jaidee Sompit 
   สมพิศ ใจดี ควรจะเขียนชื่อของเธอในแบบฟอรมนี้อยางไร 
   Jaidee Sompit = ใจดี สมพิศ 
   ตองเขียนนามสกุลกอน แลวตามดวยชื่อ ตามท่ีแจงไวในแบบฟอรม 
 
49. เฉลย 4) Single 
   สมพิศควรจะเขียนอะไรในชอง “สถานภาพ” ในแบบฟอรม 
   Single = โสด 
  1) Male = เพศชาย 
  2) Female = เพศหญิง 
  3) Employee = ลูกจาง 
 
50. เฉลย 2) B - A - C 
   ถาสมพิศมีงานทําแลว 3 งาน ตามรายชื่องานขางลาง เธอควรจะเรียงลําดับงานอยางไรในแบบฟอรม 
   ตัวเลือก 2) เรียงลําดับงานจากปจจุบันยอนไปในอดีต คือ 
   B. ตําแหนงประชาสัมพันธ หางสรรพสินคาเซ็น, ตุลาคม 2019-ปจจุบัน 
   A. ตําแหนงเลขานุการ บริษัทลัคก้ี, ตุลาคม 2017-สิงหาคม 2019 
   C. พนักงานตอนรับ โรงแรมเพรชิเดนท, มีนาคม 2016-กันยายน 2017 
 
 

 


